



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๘๒,๙๒๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิทานสร้างจินตนาการ เพลง “ช่าง” ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก



ชื่อของ “รศ.กุลวรา ซูพงศ์ไพโรจน์” หรือ “ป้ากุล” ของหลายคน เป็นที่คุ้นหูกันในแวดวงวรรณกรรมสำหรับเด็กกว่า 30 ปีแล้ว ทั้งด้านการสอน ในฐานะอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผลิตบัณฑิตออกไปโลดแล่นสู่วงวรรณกรรม เป็นจำนวนมาก

แต่สำหรับเด็กๆ แล้ว จะคุ้นเคยกับป้ากุลในฐานะนักเล่านิทานระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยเทคนิคการเล่า ลีลา และน้ำเสียงที่ชวนฟัง นอกจากนี้ ป้ากุลยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก และล่าสุดป้ากุลได้ออกชีวิตหลังเกษียณเพื่อผลงาน “นิทานบ้านป้ากุล” โดยหวังให้หลานๆ ที่เป็นเด็กยุคใหม่ได้สัมผัสกับนิทานที่ดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและปลูกฝังความตั้งใจในใจเด็ก ๆ ซึ่งศูนย์หนังสือฟาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปิดตัว “นิทานบ้านป้ากุลสร้างจินตนาการ : ทำไม ช่าง จมูกยาว” ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อแนะนำหนังสือนิทานบ้านป้ากุล ชุดใหม่ 3 เล่ม ได้แก่ ทำไม ช่าง จมูกยาว, น้ำท่วมกรุงเทพ และรองเท้าของปลาตีน



ทรงยศ สามภักดิ์ริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือฟ้าๆ กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “นิทานเป็นกุศโลบายชั้นเยี่ยม ที่ครู อาจารย์ ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถนำมาใช้สอน เพื่อหล่อหลอมเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีคุณธรรม อันได้มาจากข้อคิด และคติสอนใจที่มีแฝงอยู่ในนิทานทุกเรื่อง อีกทั้งนิทานยังช่วยในการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา ทั้งการอ่านและการเขียน ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี การแสดงชุดเพลงสร้างแรงบันดาลใจและความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ทุกท่านที่มาร่วมงาน ทำให้ทุกคนสามารถร้องเพลงซึ่งตามกันได้อย่างถูกต้อง

รศ.กุลวรา ซูพงศ์ไพโรจน์ กล่าวถึงที่มาของหนังสือชุดนิทานบ้านป้ากุล ทั้ง 3 เล่มนี้ว่า “ป้าเขียนหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ เมื่อปลายปี 2554 เนื่องจากช่วงนั้นบ้านป้าน้ำท่วม ป้าจึงต้องย้ายไปอยู่คอนโดกับหลานๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำผมครั้งนี้นึกหวนระลึกนาน ช่วงนั้นมีการจัดงานต่างๆ ก็ถูกคดหมด ป้าจึงใช้เวลาวาง

